



๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน “ThaiD”

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รอง ผอ.รมน.จว.ม.ท.(ท) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ปลัดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อบุคลากรฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. เอกสารประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “ThaiD” จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า กระทรวงมหาดไทยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ThaiD” Thai Digital Identity หรือ “ไทยดี” เป็นการพัฒนามาจากระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) และเป็นมิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัลให้ “สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานโดยสามารถลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ThaiD” ได้ ๒ วิธี คือ ลงทะเบียนด้วยตนเอง และลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ ซึ่งในปัจจุบันนี้ แอปพลิเคชัน “ThaiD” ช่วยให้บริการภาครัฐและธุรกรรมออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น มีช่องทางในการให้บริการต่างๆ เช่น การตรวจสอบข้อมูลของตนเอง (ข้อมูลส่วนบุคคล สวัสดิการ ทรัพย์สิน ฯลฯ) การขอรับบริการล่วงหน้า (จองคิวออนไลน์) การแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง การมอบหมายปลูกสร้างบ้านใหม่ (ขอเลขที่บ้าน) การคัดรับรองเอกสารด้วยตนเอง การใช้แสดงตนแทนบัตรประจำตัวประชาชนในท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเพื่อโดยสารสายการบินภายในประเทศ การใช้ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการขอทำหนังสือเดินทางกับกรมการกงสุล การใช้ยืนยันตัวตนเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อยืนยันแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรมสรรพากร อีกด้วย

ดังนั้น เพื่อให้แอปพลิเคชัน “ThaiD” เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล จึงขอความร่วมมือท่านและบุคลากรในสังกัดลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน “ThaiD” เพื่อขยายการสร้างความรับรู้ให้ออกไปอย่างกว้างขวางในทุกภาคส่วนให้ได้เห็นถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชัน “ThaiD” ที่เปิดให้บริการในปัจจุบันและที่จะพัฒนาให้ครอบคลุมบริการภาครัฐและภาคเอกชนในอนาคต เพื่อที่จะนำประเทศไทยไปสู่ “Drives for Changing Thailand เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศ” และรายงานให้จังหวัดมุกดาหารทราบ ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้



SCAN ME

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณ บุญนราช)

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗

